

BÁO CÁO

sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bổ sung) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 02/02/2021 và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 24/8/2022 (bổ sung) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Chương trình hành động của BTV Thành ủy đề ra gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết. Chỉ đạo UBND thành phố cụ thể hóa 4 chương trình trọng tâm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của địa phương. Định kỳ sơ kết, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 4 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tận huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới. Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới có lợi ích cho xã hội

BCH Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/02/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 06), kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 để triển khai trong toàn Đảng bộ; công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những chuyển biến tích cực (kết quả đánh giá tại Báo cáo số 337-BC/TU ngày 10/4/2023 của Thành ủy).

Thành ủy tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng; kịp thời xem xét, thống nhất thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị theo hướng bám sát tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đề ra¹. Chú trọng kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; phát huy dân chủ, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phân cấp cho cơ sở giải quyết đối với một số nhiệm vụ theo thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho cấp cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả theo lộ trình đề ra. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tích cực bám sát nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. BTV Thành ủy thành lập Tổ công tác cấp ủy để nắm tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó kịp thời nắm tình, phát hiện chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy được chú trọng đổi mới theo hướng đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu của các cấp ủy góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí. Phối hợp thực hiện tốt các hội nghị theo hình thức trực tuyến². Các hội nghị của cấp ủy được chú trọng đảm bảo nội dung chương trình; toàn bộ văn bản trình tại hội nghị được chuẩn bị đầy đủ, chất lượng và gửi trước cho đại biểu đúng thời gian quy định để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại hội nghị đảm bảo khách quan, phát huy trí tuệ tập thể. Việc chất vấn trong Đảng được khuyến khích thực hiện; qua đó phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời xác định rõ chức trách, nhiệm vụ và tăng cường sự đoàn kết thống nhất của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Thành ủy chú trọng thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thành phố, hiệp y với các ngành của tỉnh về công tác cán bộ theo

¹ Từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy ban hành 3.461 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ (171 kế hoạch, 438 báo cáo, 497 kết luận, 755 công văn, 11 chỉ thị, 10 nghị quyết, 11 chương trình, 342 báo cáo, 1.043 quyết định...)

² Thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức 45 hội nghị trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các xã, phường để quán triệt, triển khai các văn bản mới, của Trung ương, tỉnh, thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

thâm quyền³. Chú trọng đánh giá cán bộ công chức, viên chức làm cơ sở thực hiện quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đảm bảo chính xác, khách quan. Rà soát, điều chỉnh bổ sung và phê duyệt danh sách quy hoạch 607 lượt cán bộ lãnh đạo diện BTV Thành ủy quản lý đảm bảo phù hợp với cơ cấu và Đề án vị trí việc làm. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cử 211 đồng chí tham gia các lớp cử nhân và cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề theo hướng dẫn. Các chi bộ trực thuộc quan tâm tổ chức nội dung sinh hoạt chuyên đề theo nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; hướng đến những nội dung hoạt động về nguồn đề giáo dục cán bộ, đảng viên về truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng.

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ tổ chức thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc đối thoại với Nhân dân; qua đó kịp thời nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ⁴. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì tiếp, đối thoại với công dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của công dân qua đó tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính

Thực hiện chủ trương của tỉnh và thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số⁵, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với 6 nội dung trọng tâm và đạt được kết quả nhất định như: Về cải cách thủ tục hành chính, thành phố rà soát và đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính; công khai TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì hiệu quả, kịp thời giải quyết các hồ sơ TTHC theo quy định tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thu hút các nhà đầu tư vào phát triển thành phố; qua đó góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Việc tuyên truyền, vận động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác, lao động, sản xuất; từng bước hướng tới xây dựng “Công dân điện tử” được chú trọng và có những chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công

³ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ cấp thành phố; kiện toàn 18 chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đoàn thể thành phố; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 06 cán bộ; luân chuyển 01 cán bộ từ thành phố về cơ sở; bổ nhiệm lại 14 cán bộ, hiệp y bổ nhiệm, điều động 22 trường hợp; kiện toàn 02 ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, 30 nhân sự tham gia cấp ủy cơ sở.

⁴ UBND thành phố tổ chức 03 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với Nhân dân.

⁵ Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố và Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 22/4/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

sở” giai đoạn 2019-2025 được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệm vụ cải cách tài chính công tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc; quản lý văn bản, tổ chức các hội nghị góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh; thành phố hoàn thành đề án xây dựng thí điểm và đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành đô thị thông minh... (kết quả đánh giá chi tiết tại Báo cáo số 331-BC/TU ngày 06/4/2023 của Thành ủy).

3. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh về phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương⁶; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt được nhiều kết quả tích cực:

Tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp. Tích cực phát triển diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên và tăng 22ha so với năm 2020. Chuyển đổi 61ha diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ trong phát triển nông nghiệp chất lượng cao⁷. Từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nông Thượng, xã Dương Quang, Phường Sông Cầu với một số sản phẩm như dưa lưới, mít, ổi, mơ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại gắn với ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm⁸. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; định kỳ rà soát quy hoạch 3 loại rừng; trồng rừng mới trên 590ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 66%.

Quan tâm tuyên truyền, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác⁹; hướng dẫn, vận động các HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng 02/04 mô hình hợp tác xã kiểu mới

⁶ Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 06/9/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch 103-KH/TU ngày 08/7/2022 của BTV Thành ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy khóa XI về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 06/9/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

⁷ Thành phố có 07 nhà lưới công nghệ cao chuyên sản xuất các loại rau, dưa lưới, dâu tây, hoa... tổng diện tích trên 0,7ha và 01 hệ thống trồng rau thủy canh kết hợp nuôi thả cá cho thu nhập cao; sản phẩm curcumin, tinh bột nghệ, nano nghệ, viên nghệ, trà túi lọc nấm linh chi có sức cạnh tranh trên thị trường.

⁸ Thành phố có 03 cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn trang trại; 10 gia trại; 01 tổ hợp tác, 04 HTX chăn nuôi, các đơn vị khuyến khích người dân đầu tư, phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo ở phường Huyền Tung, Xuất Hóa.

⁹ Thành lập mới 19/10 HTX, đạt 190%NQ; đến nay, thành phố có 52 hợp tác xã (HTX), 01 chi nhánh HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp

điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tuyên truyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận; chủ động sản xuất các sản phẩm mới tham gia chương trình OCOP hằng năm¹⁰. Đẩy mạnh kết nối, xúc tiến, quảng bá sản phẩm OCOP, các sản phẩm tiềm năng của thành phố¹¹, qua đó kết nối hiệu quả chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng nông sản và các sản phẩm tiềm năng của thành phố đến với thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay một số sản phẩm OCOP, nông sản tiềm năng của thành phố đã có thương hiệu cạnh tranh với các sản phẩm ngoài tỉnh như: Nano curcumin, tinh bột nghệ nếp đỏ, tinh bột nghệ nếp đen, rượu chuối, Lạp sườn, bánh gio...

4. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch Hồ Ba Bể. Hoàn thiện khu công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch

Thành phố tiếp tục đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội vào địa bàn; công bố rộng rãi các danh mục dự án thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố có tiềm năng lợi thế như du lịch sinh thái, chế biến nông lâm sản; phát triển công nghiệp phụ trợ; xây dựng khu dân cư cao cấp kết hợp với nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất sạch, nguồn lao động địa phương.

Tập trung triển khai nhiều nội dung hợp tác phát triển trên các lĩnh vực nhằm khai thác, phát huy thế mạnh trên cơ sở tiềm năng, tài nguyên sẵn có của địa phương như: Dự án công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt giúp cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất, điều tiết nước các con sông chảy qua địa bàn và tạo ra tiềm năng cho du lịch sinh thái; các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và di tích danh lam thắng cấp Quốc gia Động Áng Toòng nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Nà Noọc - Áng Toòng; các công trình văn hóa tín ngưỡng tâm linh như Đền Cô, Đền Mẫu... để xây dựng địa điểm du lịch thu hút du khách.

Chú trọng tạo điều kiện cho nhiều ngành dịch vụ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Hiện nay, thành phố có 94 cơ sở lưu trú; trong đó có các khách sạn được đánh giá chất lượng đạt từ 3 sao trở lên; có 05 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; có các nhà hàng với quy mô lớn trên 100 suất ăn trở lên; phát triển các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trên địa bàn có sự kết hợp những nét đẹp văn hoá mang tính truyền thống dân tộc trong kinh doanh với 34 sản phẩm OCOP đạt chất lượng từ 3 sao trở lên. Các dịch vụ phục vụ khách du lịch từng bước được đánh giá cao về phong cách phục vụ chu đáo, ứng xử văn minh. Tổng số lượt khách du lịch đạt trên 50.000 lượt, trong đó khách quốc tế trên 1.500 lượt; tổng doanh thu dịch vụ - du lịch hằng năm đạt khoảng 1,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13%/năm.

Thành phố chú trọng phát triển công nghiệp, trong đó triển khai thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát

¹⁰ Phát triển mới 15 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, bằng 150%NQ; đến nay, thành phố có 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (trong đó: 16 sản phẩm 4 sao, 18 sản phẩm 3 sao).

¹¹ Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nối cho hơn 40 doanh nghiệp, HTX tham gia trên 45 cuộc xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh, tại các ngày hội nông sản, các hội nghị lớn trên địa bàn.

triển. Thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư; triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; qua đó, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương¹². Nhờ đó, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, ổn định; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hơn 1.000 tỷ đồng; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp; rà soát, báo cáo tỉnh bổ sung vị trí xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030¹³.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được đánh giá lồng ghép cùng các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra (*tại Báo cáo số 347-BC/TU ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Thành ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025*).

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ đề ra và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường mang lại những chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được nâng lên. Năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử đạt được những kết quả nhất định; trong đó thực hiện có hiệu quả công tác CCHC và chuyển đổi số; hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, việc triển khai chương trình phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường; mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới từng bước mang lại hiệu quả. Việc tham mưu đề xuất với tỉnh tăng cường thu hút đầu tư phát triển thành phố được đẩy mạnh. Tháng 10/2022, thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tạo động lực cho thành phố phấn đấu trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh, hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II, tương xứng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

¹² Công ty CP Vĩnh Lâm Bắc Kạn, Công ty TNHH sản xuất TM&DV Ngọc Minh chuyên sản xuất dưa xuất sang thị trường Nhật Bản, Công ty TNHH Cucurmin Bắc Hà chuyên sản xuất các sản phẩm từ nghệ thành cucurmin, nano curcumin,.. xuất sang thị trường Thái Lan, Trung Quốc; Công ty TNHH MTV thủy điện Hòa Bình Xanh sản xuất điện; Công ty TNHH may Bắc Kạn chuyên sản xuất đồ may mặc;.....

¹³ Dự kiến có 04 cụm Công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Huyện Tụng, Cụm công nghiệp Huyện Tụng I, Cụm công nghiệp Huyện Tụng II, Cụm công nghiệp Nông Thượng. Đến nay, Cụm công nghiệp Huyện Tụng đã thực hiện xong mặt bằng, đang lựa chọn nhà đầu tư.

2. Hạn chế, khuyết điểm

- Còn có 11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra chưa đạt tiến độ như: Công tác thu ngân sách; phát triển diện tích trồng rau công nghệ cao; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, hoàn thiện các tiêu chí thành phố còn thiếu; phát triển Đảng viên; tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; tỷ lệ cán bộ, công chức xã, phường có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

- Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả.

- Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng các cụm công nghiệp còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cao.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

- Nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình, dự án còn hạn chế. Nguồn thu ngân sách chưa bền vững, chủ yếu thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất.

- Đời sống kinh tế và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế do đó ảnh hưởng đến kết quả tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

- Việc rà soát, đánh giá quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương có nơi, có lúc chưa hiệu quả.

- Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; nhận thức của một số cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa của việc cải cách hành chính chưa đầy đủ.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP BỔ SUNG TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 02/02/2021 và số 08-CTr/TU ngày 24/8/2022 (bổ sung) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; trong đó thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 16/11/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Quan tâm tạo điều kiện phát triển công nghiệp; quy hoạch và phát triển các Cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư vận hành sản xuất, chế biến tại Cụm Công nghiệp Huyện Tụng. Thực hiện tốt Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 16/11/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản; thực hiện tái cơ cấu ngành trên cơ sở các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh lợi thế sẵn có; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và du lịch sinh thái, trải nghiệm; nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn và thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận của tỉnh về phát triển nông - lâm nghiệp, thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã...

- Tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo tiến độ và nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 16/5/2022 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xã Dương Quang, Nông Thượng đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó tập trung vào các tiêu chí chưa đạt.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06 gắn với thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ thành phố; Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 22/4/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Nơi nhận:

* *Gửi bản điện tử, bản giấy:*

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh,
- Lãnh đạo UBND tỉnh,
- Các Ban XĐĐ Tỉnh ủy,

(b/c)

* *Gửi bản điện tử:*

- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ**

Cù Ngọc Cường

